



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กำหนดดำเนินการคัดเลือกฯ ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนจากลำดับคะแนนมากไปหาน้อยตามลำดับตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกนี้ เป็นอันยกเลิก

ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ผู้นั้นขอสละสิทธิการจ้าง
2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างตามกำหนด
3. ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนด

ผู้มีสิทธิได้รับการจ้างครั้งแรก ให้ดูรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565

(นายสายัณห์ คอกขุนทด)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
1	0002	นางสาวสุภัทสร ชาบพุดชา	ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1
2	0005	นางสาวสุพรรณษา รัตนอุไร	ให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน
3	0003	นางสาวดาวรุ่ง สีวกระโทก	ในวันที่ 10 มีนาคม 2565
4	0001	นางสาวสุขุมาล รัตนตริยวงศ์	เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต 3

